


แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
กระบวนการ	การลงทะเบียนเพื่อปฏิบัติงานเป็นสื่อมวลชนต่างประเทศในประเทศไทย	ศปท. กระทรวงการต่างประเทศ	กรมสารนิเทศ	หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า	ด้านที่ 2 การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	1	2	3	4	5
โอกาส (Likelihood)	เกิดการกระทำทุจริต 1 ครั้งต่อปี	เกิดการกระทำทุจริต 2 ครั้งต่อปี	เกิดการกระทำทุจริต 3 ครั้งต่อปี	เกิดการกระทำทุจริต 4 ครั้งต่อปี	เกิดการกระทำทุจริต 5 ครั้งต่อปี
ผลกระทบ (Impact)	แทบไม่มีการร้องเรียน	มีการร้องเรียน ได้รับบัตรสนเท่ห์	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง	มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์องค์กร	เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์องค์กรรวมถึงระบบลงทะเบียนฯ เจ้าหน้าที่ข้อมูล ความผิดและเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

ลงชื่อ 

(นางสาวกานต์พิชชา ศรีวัยพราหมณ์)
 ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
 เบอร์โทรศัพท์ 02-203-5000 ต่อ 22012
 (เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง)

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงการต่างประเทศ

กรมสารนิเทศ

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
กระบวนการ การลงทะเบียนเพื่อปฏิบัติงานเป็นสื่อมวลชนต่างประเทศในประเทศไทย	1	ผู้สื่อข่าวต่างชาติที่ต้องการเข้ามาทำงานใน ปทท. ยื่นคำร้องออนไลน์ผ่านระบบ http://mmos.mfa.go.th (ระบบ MMOS)	-			0	
	2	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคำร้องที่ได้รับทางระบบฯ และเอกสารประกอบ	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนจากผู้ยื่นคำร้องที่มีเอกสารไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขหรือใช้เอกสารปลอม	1	3	3 ปานกลาง	
	3	เจ้าหน้าที่นัดสัมภาษณ์ผู้ยื่นคำร้องใหม่ที่พำนักอยู่ในประเทศไทย	เจ้าหน้าที่ผู้สัมภาษณ์อาจเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ยื่นคำร้องเพื่อเร่งรัดกระบวนการให้การตรวจลงตรา หรือจากผู้ยื่นคำร้องที่มีชื่อเสียงที่แท้จริง เพื่อให้มีผลสัมภาษณ์เป็นบวก	1	3	3 ปานกลาง	
	4	การตรวจสอบคำร้องและการสัมภาษณ์โดยอธิบดี/รองอธิบดีเป็นผู้ลงนามอนุมัติคำร้อง	-			0	
	5	กรมสารนิเทศมีโทรเลขแจ้ง สอท./สกญ. เพื่อให้การตรวจลงตราแก่ผู้สื่อข่าว	-			0	
	6	ผู้สื่อข่าวที่คำร้องได้รับการอนุมัติเดินทางเข้า ปทท. และติดต่อกรมสารนิเทศ เพื่อขอรับหนังสือรับรอง 3 ฉบับถึงสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กรมประชาสัมพันธ์ และกรมการจัดหางาน	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนจากผู้ยื่นคำร้อง โดยเฉพาะผู้ยื่นคำร้องที่ใช้เอกสารปลอม / ขาดคุณสมบัติ เพื่อให้หนังสือนำถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อออกใบอนุญาตอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	1	3	3 ปานกลาง	

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงการต่างประเทศ กรมสารนิเทศ

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	1 ดำเนินการแล้ว	การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี - กรมสารนิเทศ (mfa.go.th)

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคำร้องที่ได้รับทางระบบ MMOS และเอกสารประกอบ	เจ้าหน้าที่อาจเรียกสืบค้นจากผู้ยื่นคำร้องที่มีเอกสารไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขหรือใช้เอกสารปลอม	ปานกลาง	จัดทำมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในขั้นตอนการตรวจสอบเอกสาร	๑. ตรวจสอบรายการเอกสารโดยผู้บังคับบัญชาชั้นต้นทางระบบ MMOS ๒. พิมพ์รายชื่อผู้ยื่นคำร้องเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นตรวจสอบเป็นประจำทุกวัน โดยให้แยกเป็น ๒ บัญชี คือ บัญชีผู้ยื่นคำร้องที่ยื่นเอกสารครบและบัญชีผู้ยื่นคำร้องที่มีเอกสารไม่ครบ ๓. กำหนดบทลงโทษที่จริงจังตามแนวทาง "ทุจริตต้องเป็นศูนย์" (Zero Tolerance) ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เรียกเก็บผลประโยชน์และประกาศให้เป็นที่ทราบโดยทั่วกัน ๔. เชิญเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมาประชุมรับฟังนโยบายและให้ลงนามรับทราบถึงผลกระทบหากกระทำการทุจริต	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	-	สำนักงานเลขานุการกรม กรมสารนิเทศ
เจ้าหน้าที่นัดสัมภาษณ์ผู้ยื่นคำร้องใหม่ที่พำนักอยู่ในประเทศไทย	เจ้าหน้าที่ผู้สัมภาษณ์อาจเรียกเก็บผลประโยชน์จากผู้ยื่นคำร้องเพื่อเร่งรัดกระบวนการให้การตรวจลงตราหรือจากผู้ยื่นคำร้องที่มีชื่อเสียงจนที่แท้จริง เพื่อให้มีผลสัมภาษณ์เป็นบวก	ปานกลาง	จัดทำมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในขั้นตอนการสัมภาษณ์	๑. สัมภาษณ์โดยผู้บังคับบัญชาชั้นต้นและเจ้าหน้าที่ ๒. พิมพ์รายชื่อและข้อมูลของผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นตรวจสอบโดยภายหลังการสัมภาษณ์ให้แยกเป็น ๒ บัญชี คือผู้ยื่นคำร้องที่ผ่านการสัมภาษณ์และไม่ผ่านการสัมภาษณ์ พร้อมเหตุผลที่ผ่าน/ไม่ผ่าน ๓. กำหนดบทลงโทษที่จริงจังตามแนวทาง "ทุจริตต้องเป็นศูนย์" (Zero Tolerance) ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เรียกเก็บผลประโยชน์และประกาศให้เป็นที่ทราบโดยทั่วกัน ๔. เชิญเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมาประชุมรับฟังนโยบายและให้ลงนามรับทราบถึงผลกระทบหากกระทำการทุจริต	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	-	สำนักงานเลขานุการกรม กรมสารนิเทศ

<p>ผู้สื่อข่าวที่คำร้องได้รับการอนุมัติ เดินทางเข้า ปท. และติดต่อกรมสารนิเทศ เพื่อขอรับหนังสือรับรอง 3 ฉบับ ถึงสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กรมประชาสัมพันธ์ และกรมการจัดหางาน</p>	<p>เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนจากผู้ยื่น คำร้อง โดยเฉพาะผู้ยื่นคำร้องที่ใช้เอกสาร ปลอม /ขาดคุณสมบัติ เพื่อให้มีหนังสือนำ ถึงหน่วยงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อออกใบอนุญาตอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>ปานกลาง</p>	<p>จัดทำมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ในขั้นตอนการออกหนังสือรับรอง</p>	<p>๑. พิมพ์รายชื่อผู้ได้รับหนังสือรับรองให้ ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นตรวจสอบเป็นประจำ ทุกวัน โดยให้แยกเป็น ๒ บัญชี คือ บัญชีผู้ ที่มีคุณสมบัติครบจนได้รับหนังสือรับรอง และบัญชีผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ครบและไม่ได้ รับหนังสือรับรอง พร้อมเหตุผลที่ได้/ไม่ได้ รับหนังสือรับรอง ๒. กำหนดบทลงโทษที่จริงจังตามแนวทาง "ทุจริตต้องเป็นศูนย์" (Zero Tolerance) ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เรียกรับ ผลประโยชน์และประกาศให้เป็นที่ทราบ โดยทั่วกัน ๓. เชิญเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมาประชุมรับ ฟังนโยบายและให้ลงนามรับทราบถึง ผลกระทบหากกระทำการทุจริต</p>	<p>ต.ค. 66 - ก.ย. 67</p>	<p>-</p>	<p>สำนักงานเลขาธิการกรม สารนิเทศ</p>
---	--	----------------	--	---	--------------------------	----------	--